

แบบรายงานผลการดำเนินงานที่แก้ไขปัญหาสำเร็จ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการฟาร์มหมู ปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
ปัญหาที่ร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนบ้านขามป้อม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ร้องเรียนกรณีการปล่อยน้ำเสียของประเวศฟาร์มลงสู่ลำห้วยสาธารณะวังข่า ทำให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนายอำเภอบ้านไผ่เป็นประธาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการฟาร์มหมูประเวศฟาร์มกับชาวบ้าน หลังจากครบกำหนดตามข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชาวบ้านได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ ยังคงปล่อยน้ำเสียลงสู่ห้วยสาธารณะวังข่าทุกวัน จึงขอแจ้งความเอาผิดให้ปิดกิจการ และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่

วิธีแก้ไขปัญหา

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กอ.รมน.ชก./สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ /ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น/อำเภอบ้านไผ่/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งสั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมทั้งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นระยะ

ผลการดำเนินการ สรุปผลการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จะลดจำนวนการเลี้ยงสุกรลง และไม่มีการเลี้ยงสุกรภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จะแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ซึมจากบ่อบำบัดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จะแก้ไขปัญหาน้ำไหลจากชายคาโรงเลี้ยงสุกรเข้าสู่พื้นที่เกษตรของ ผู้ร้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จะดำเนินการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา และถ้าจะกลับมาเลี้ยงสุกรอีก จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการก่อน เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ตามกฎหมาย

๓) ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร จะเป็นผู้ดำเนินการในการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ (ลำห้วยวังข่า)

ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวระหว่างตัวแทนชาวบ้านและผู้ประกอบการฯ และทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

